
สรุปสาระส าคัญการประชุม 

หารือการพัฒนานโยบายสาธารณะ ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้ 
ในวันท่ี 11 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร อาคาร 4 ชั้น 5 ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
 

 

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
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2 
3 
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10 
11 

พญ.นภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล
ศ.พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ 
รศ.พญ.อุมาพร  สุทัศน์วรวุฒ ิ
ทันตแพทย์หญิงจันทนา  อึ้งชูศักดิ์ 
นายสง่า  ดามาพงษ์ 
ผศ.ดร.วันทนีย์  เกรียงสินยศ 
ผศ.ดร.เรวดี  จงสุวัฒน ์
นพ.ชัยวัฒน์  วชิรศักดิ์ศิริ 
ทันตแพทย์หญิงปิยะดา  ประเสริฐสม 
นายอารยะ โรจนวณิชาการ 
น.ส.จิราภรณ์  ยอดเถ่ือน 

ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
ข้าราชการบ านาญ 
สถาบันโภชนาการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริาชพยาบาล 
ส านักทันตสาธารณสุข 
ส านักอาหาร 
ส านักอาหาร 

12 นางกอบกาญจน์  มหันธโน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
13 นางนันทยา  จงใจเทศน์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
14 นางกุลพร  สุขุมาลตระกลู ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
15 น.ส.วิไลลักษณ์  ศรีสุระ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
16 น.ส.วีระวัลย์ กรมงคลลักษณ์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
17 นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
18 น.ส.วารีทพิย์  พึ่งพันธ์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
19 น.ส.สุทธาศินี  จันทร์ใบเลก็ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

 
 

รายชื่อผู้ท่ีไม่ได้เขา้ร่วมประชุม (ติดราชการ) 
 

1 ศ.ดร.วิสิฐ  จะวะสิฐ สถาบันโภชนาการ 
2 ผศ.ดร.ทิพยเนตร  อริยปิติพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3 ผศ.นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวชศิริ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระ/สรุปสาระส าคัญ ข้อเสนอแนะ/มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วัตถุประสงค์การประชุม 
1. เพื่อทบทวนสถานการณ์การด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่ขับเคลื่อน
นโยบายประเด็นลดหวาน มัน เค็ม  
2. ระดมสมองหาแนวทางการผลักดันหรือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะลดหวาน 
มัน เค็มเติมเต็มผักผลไม้   ในปี 2559 
 โดยช่วงแรกทีมเลขาน าเสนอเน้ือหาให้ผู้เข้าประชุมรับทราบ : 

 ที่มาของการประชุมครั้งน้ีเน่ืองจากการที่ประเทศไทยโดยกรมควบคุม
โรค ได้รับมติ 9 เป้าหมายโรคไม่ติดต่อของ  WHO (2553 – 2568) 
โดยกรมอนามัย มีส่วนที่เก่ียวข้องถึง ๓เป้าหมายได้แก่  
- การลดบริโภคเกลือหรือโซเดียมในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้น

ไป ลง 30% 
- ความชุกของโรคอ้วนในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องไม่เพิ่มขึ้น 

(0%) 
- ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอในประชากรอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลดลง 10% 
     ซ่ึง WHO ได้เสนอแนะถึงมาตรการที่คุ้มค่าสูงเก่ียวกับปัจจัยการบริโภค
อาหารว่าต้อง 

 ลดการบริโภคโซเดียม เกลือ 
 ลดการบริโภคไขมันทรานส์ 
 มีการรณรงค์สาธารณะด้านพฤติกรรมการบริโภค 
ดังน้ันประเทศไทยจึงมีการด าเนินการผ่านแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับ
ที่ 11 และแผนสุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554 – 2563  

ผูอ้ านวยการส านักโภชนาการเป็นประธาน
การประชุม 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

ส านักโภชนาการ                                 
 
 
 

                                       

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม          ไม่มีเน่ืองจากเป็นการประชุมครั้งแรก  
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ตามวัตถุประสงค์ของการประชุม 
     3.1 ทบทวนการด าเนินงานในอดีต ปัจจุบันและแผนการขับเคลื่อนงานใน
อนาคต ทั้ง ๓ ประเด็นได้แก่  

             - ลดหวาน 
             - ลดมัน 
             - ลดเค็ม 
             - เติมเต็มผักผลไม้ 

     เน่ืองจากทั้ง ๔ ประเด็นมีต้นทุนการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน เช่นลดหวาน 
ลดเค็ม ได้ด าเนินการขับเคลื่อนไปมากกว่า ลดมัน และเพิ่มผักผลไม้ซ่ึงเป็นเพียง
การสื่อสารผ่าน Social Media ให้ประชาชนตระหนัก รู้ทันการบริโภค ซ่ึงส านัก
ทันตสาธารณสุขทบทวนเก่ียวกับการด าเนินงานที่ผ่านมาที่ได้ผลและที่ก าลัง
ด าเนินงานของการลดหวาน ได้แก่ 
     1. เลือกประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการประชาชนมาสื่อสารและ
ด าเนินการ เช่นเลือกเครื่องดื่มเป็นตัวแทนการสื่อเรื่องกินหวานอันตรายต่อ
สุขภาพทั้งที่มีอาหารหวาน ขนมหวานและอ่ืนๆ 
     2. การน าเอามติสมัชชามุ่งสู่การปฏิบัติ  ท าได้ยากเน่ืองจากเก่ียวข้องกับ
หลายหน่วยงาน  ซ่ึงยังคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
     ๓. ก าลังผลักดันกฎหมายการขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ าตาล  ร้อย
ละ >6 กรัม  
     ๔. มีการขับเคลื่อนเรื่องHealty Meetling โดยก าหนดหวานพอดีกับน้ าตาล 
4 กรัม ในทุกองค์กรภาครัฐและเอกชน ตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความร่วมมือท าเป็นหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ความ

 
 
      
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ทันตแพทย์หญิงจันทนา อ้ึงชูศักดิ์  ได้
เสนอแนะ 
-ควรสร้างข้อตกลงหรือวัฒนธรรมองค์กรที่
มีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมไปกับ
นโยบายและกฎหมายโดยตัวอย่าง โรงงาน
ปลากระป๋องที่จังหวัดตรัง มีการจัดการ
นโยบายระดับองค์กร สร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักทันตสาธารณสุข 
ทันตแพทย์หญิง 
ปิยะดา ประเสริฐสม 
ทันตแพทย์หญิง
จันทนา อ้ึงชูศักดิ์ 
 
 
 
 
 
 



วาระ/สรุปสาระส าคัญ ข้อเสนอแนะ/มติท่ีประชุม ผู้รับผิดชอบ 
ร่วมมือ นอกจากน้ีบริษัทผลิตน้ าตาลให้ความร่วมมือผลิตน้ าตาลซองละ ๔ กรัม
เพิ่มขึ้นเป็น ๒ บริษัท 
     ๕. รณรงค์ให้ดื่มน้ าเปล่าดีกว่าดื่มน้ าอัดลม 
แผนการขับเคลื่อนในอนาคต มุ่งเป้าเรื่องเครื่องดื่ม โดยจะ 
     1. Focus ให้คนไทยลดการดื่มเครื่องดื่มรสหวานลง 
     2. ร่วมกับคณะกรรมการอาหาร บังคับให้เครื่องดื่มมีฉลากGDA    
    3. การขับเคลื่อนเครื่องดื่ม Street Food ให้ผสมน้ าตาลน้อยลง 
 
   เก่ียวกับการเรื่อง  ลดมัน  ศ.พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ ได้ชี้แจงยังขับเคลื่อนได้
เพียงมีจัดท าแนวทางเพื่อสื่อสารกับประชาชนให้บริโภคได้อย่างถูกต้องและชี้แจง
ในการประชุมสมาคมโภชนาการที่ผ่านมาโดย ด าเนินร่วมกับส านักโภชนาการ
และ สมาคมโภชนาการส่วน แผนการที่ขับเคลื่อนต่อไป คือ 
     - หาข้อมูลพื้นฐานการบริโภคน้ ามันของประชาชนไทย โดยแยกประเด็น 
เป็น  น้ ามันอ่ิมตัว  ไขมันทรานส์  น้ ามันทอดซ้ า 
 
เก่ียวกับการด าเนินงานที่ผ่านมาเรื่องลดเค็ม อาจารย์วันทนีย์ เกรียงสินยศได้
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 
    ๑. ได้ผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘  
    ๒. มีข้อมูลองค์ความรู้การบริโภคเกลือโซเดียมที่เป็นปัจจุบัน 
    ๓. อยู่ระหว่างการด าเนินการตามมติ ตัวอย่างได้แก่ 
       ๓.๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การลดโซเดียมในประเทศไทย 2559 
       ๓.๒ ขอให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารและผู้ประกอบการด้านอาหาร สมาคม
ภัตตาคาร ทบทวน พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงต ารับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มี
เกลือและโซเดียมต่ าอย่างเป็นรูปธรรมเชิงพาณิชย์ 
       ๓.๓ ก าหนดมาตรฐานและออกกฎระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับปริมาณเกลือ
และโซเดียมในอาหารประเภทต่างๆที่ผลิตทั้งในและนอกประเทศ 

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย
การจัดบริการอาหารกลางวันที่มีผัก ผลไม้ 
และส่งเสริมการออกก าลังกาย ด้วยการ
จัดท าทางเดินที่สะดวกเชื่อมต่อระหว่าง
อาคารเพื่อส่งเสริมให้เดินมากกว่าการใช้
ยานพาหนะในช่วงการท างาน 
- เสนอการติดฉลากเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขับเคลื่อนในการสื่อสารเรื่องเค็มควร
ใช้เป็นค าเดียวควรมีมติว่าเป็นโซเดียม 
หรือเกลือ หรือเค็มและสื่อสารถึงแหล่ง
หลักของโซเดียมอยู่ที่ไหน 

 
 
 
 
 
 
 
ศ.พญ.วรรณี   
นิธิยานันท์ และ 
ส านักโภชนาการ 
 
 
 
 
เครือข่ายลดเค็ม 

วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
๑. เสนอให้ส านักโภชนาการเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไม้  
๒. การออก GDA หรือการรณรงค์ควรท าพร้อมกันทั้ง หวาน มัน เค็มไม่ควรไปที่
ละประเด็นเพราะ ประชาชนอาจสับสน 
๓. เสนอท าในองค์กรไร้พุง สามารถผลักดันเป็นนโยบายได้ทั้ง หวาน มัน เค็ม 
ผักผลไม้และออกก าลังกาย ซ่ึงจะเห็นผลชัดเจน 
๔. การประชุมครั้งต่อไปขอให้ทางที่เลขาได้รวบรวมข้อมูล เรื่องน้ ามันและนัด
ประชุม 
 

 
       รับทราบ 

 
ส านักโภชนาการ 

 
 

นางกุลพร  สุขุมาลตระกลู    ผู้บันทึกการประชุม 


